

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ข่าวสด มติชน	<p>การแก้พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ</p> <p>-เสนอข่าว -เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. ในฐานะโฆษกคณะกรรมการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการฯ ซึ่งมี รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน ว่า คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามประเด็นที่คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ฯ รวบรวม มา 14 ประเด็น และเพิ่ม 3 ประเด็น โดยยังเหลืออีก 2 ประเด็นใหญ่ คือ 1.ประเด็นแยกเงินเดือนบุคลากร สาธารณสุขออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว และ 2.เรื่องการจัดซื้อยาที่ สปสช. ไม่มีอำนาจในการดำเนินการ และ 3 ประเด็นเพิ่มเติม ซึ่งต้องรอพิจารณาเรื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกา คือ 1.กรณีไม่เห็นด้วยต่อกระบวนการร่าง พ.ร.บ. เนื่องจากนอกเหนือจากคำสั่ง ม.44 ของคสช. 2.ประเด็นการรวมสิทธิทุกสิทธิให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และ 3.กระบวนการรับฟังความคิดเห็นควรดำเนินการก่อนยกร่าง พ.ร.บ. โดยจะมีการพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 13 ก.ค.นี้ สำหรับประเด็นการประเมินผลกระทบทั้งแง่ดีและแง่อื่น ๆ ของสถาบันพระปกเกล้า จะแล้วเสร็จวันที่ 12 ก.ค.นี้ แต่ อาจต้องพิจารณาว่าจะเสร็จทันหรือไม่ โดยจะมีเสนอต่อรมว.สธ.โดยตรง</p> <p>- นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้การพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ เป็นเรื่องของ คณะกรรมการยกร่างฯ หากสรุปได้แล้วจึงจะส่งมาให้ ขอเวลาดูร่างที่คณะกรรมการยกร่างฯ เสนอขึ้นมา ก่อน ส่วนข้อ กังวลเรื่องร่วมจ่าย ยืนยันว่าไม่ได้แก้ไขกฎหมายส่วนนี้ สำหรับข้อเห็นต่างของเครือข่ายภาคประชาชน ขอพิจารณา ก่อนว่าจะทำให้มีความเห็นใกล้เคียงกันได้หรือไม่</p>
สื่อโซเชียล	<p>-โพสต์ภาพและข้อความ สสจ.นครนายก รพ.นครนายก และรพช.ทุกแห่งในนครนายก สนับสนุนการแก้ไข พ.ร.บ.ฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิม</p> <p>- โพสต์ข้อความ รพ.จอมทอง สสอ.จอมทอง และรพ.สต.ทั้ง 16 แห่ง สนับสนุนการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกัน สุขภาพฯ</p>
เว็บไซต์ Hfocus	<p>-เสนอข่าว นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี กล่าวว่า บุคลากรรพ.พระนั่งเกล้าทุกวิชาชีพมี มติร่วมกัน ว่า รพ.มีจุดยืนสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายทั้ง 14 ประเด็น โดยเฉพาะการแยกเงินเดือนจากงบรายหัว การลดกองทุนย่อยและเพิ่มตัวแทนหน่วยบริการในบอร์ด สปสช. เชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาขาดสภาพคล่องให้ดีขึ้น</p>
ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ	<p>-เสนอข่าว นายนิมิตร เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวในเวทีเสวนา "แก้กม.บัตรทองอย่างไรให้ ประชาชนได้ประโยชน์?" ที่โรงแรมไมด้า จ.นนทบุรี ว่า การแก้พ.ร.บ.ต้องยึด 2 หลักการคือ 1.แยกผู้ซื้อบริการและ ผู้ให้บริการออกจากกัน และ 2. ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพและเท่าเทียม เห็น ด้วยกับการแก้ตามคำสั่งมาตรา 44 ของคสช. ส่วนประเด็นเห็นต่าง ยังไม่ควรแก้ไขตอนนี้และต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกันจนได้บทสรุปที่ดีที่สุด หากยังเดินหน้าแก้ไข ยืนยันว่าจะต่อสู้ทุกวิถีทางจนถึงที่สุด การแก้ไขกฎหมายให้ดี สามารถทำได้โดยตัดประเด็นการร่วมจ่ายออก และรัฐบาลและรมว.สธ.ควรตอบคำถามด้วยว่าเหตุใดจึงไม่ตัดมาตรา 9 และ 10 ออก เพื่อให้ข้าราชการและผู้ประกันตนมาอยู่ภายใต้ระบบสุขภาพเดียว สำหรับข้อเสนอของสสจ.ที่ให้ ผู้ป่วยโรคไตร่วมจ่ายเพราะมีค่าใช้จ่ายสูง น่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิเสมอภาคและความเท่าเทียม เป็นการนำ เรื่องสุขภาพมาทำให้เกิดความแตกต่างและเลือกปฏิบัติว่ากลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูงต้องร่วมจ่าย</p>
เพจชมรมแพทย์ชนบท	<p>- น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และกรรมการ สปสช. สัตว์ส่วนภาคประชาชน กล่าวว่า แม้ จะแยกงบประมาณออกมาให้เห็นชัดเจนว่าส่วนไหนคือเงินเดือน ส่วนไหนคือค่ารักษา แต่ในความเป็นจริงยังมี ค่าจ้างพนักงาน ลูกจ้างต่าง ๆ ที่อยู่ในงบเหมาจ่ายรายหัวด้วย ซึ่งการแยกเงินเดือนไม่ได้รวมในส่วนนี้</p> <p>- โพสต์ข้อความในประเด็นดังนี้</p> <p>- การจัดเวทีเสวนาเวทีคู่ขนานกับการพิจารณาแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ฯ เสนอประเด็นว่า การแก้กม.บัตรทองต้องตัดเรื่อง การแยกเงินเดือนออกจากงบเหมาจ่าย ซึ่งการแยกเงินเดือน แม้จะทำให้เห็นชัดเจนระหว่างเงินเดือนกับงบค่ารักษา แต่ยังมีค่าจ้างพนักงาน ลูกจ้างฯ ที่อยู่ในงบเหมาจ่ายรายหัว ซึ่งการแยกเงินเดือนไม่ได้รวมในส่วนนี้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เฟซบุ๊ก	<p>-กรรมการยกเว้นฯ ไม่ตัดประเด็นที่เห็นต่างออก คือ การแยกเงินเดือนและการจัดซื้อยา ความขัดแย้งจะตามมาอีกมาก</p> <p>-นพ.ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผอ.รพ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขบัตรทอง ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การปรับโครงสร้างบอร์ดลดทอนอำนาจประชาชน สธ.ยึดอำนาจการจัดสรรเงิน การให้ปลัด สธ. เป็นรองประธาน ขัดหลักการแยกผู้ให้/รับบริการ การแยกเงินเดือนออกจากงบรายหัว การให้สธ.จัดซื้อยาเอง ตามมาด้วยการให้ประชาชนร่วมจ่าย ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนคนจนรองรับไว้แล้ว</p> <p>-เฟซบุ๊กของ ชูชัย ศรชานี ได้แชร์โพสต์ของ กรรณิการ์ กิตติเวชกุล ซึ่งโพสต์ข่าวของ hfocus วันที่ 14 ก.ย. 2559 กรณีที่ลูกผู้ป่วยรายหนึ่งโพสต์ภาพใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลของแม่ที่ใช้สิทธิ 30 บาท โดยมีค่ารักษาทั้งหมด 9.2 หมื่นบาท แต่จ่ายเฉพาะส่วนที่สิทธิไม่ครอบคลุมเพียง 5.8 พันบาท พร้อมระบุว่า เป็นโครงการที่ดี ผাগถึงคนต่อต้านให้คิดด้วยหัวใจ</p>
ไทยรัฐ	<p>เพิ่มสิทธิรักษามะเร็งระบบบัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว ศ.พญ.สุดสวาท เลหาวินิจ ประธานคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แฉลงข่าวการพัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบบัตรทอง ปี 2561 ว่า การจัดทำโปรโตคอลรักษามะเร็งสิทธิบัตรทองจะทบทวนทุก 3 ปี และจากการทบทวนซึ่งจะประกาศใช้ในวันที่ 1 ต.ค. 2560 มีการรักษา 8 กลุ่มโรค 11 โปรโตคอล แต่ในปี 2561 จะเพิ่มเป็น 11 กลุ่มโรค 21 โปรโตคอล ได้แก่ มะเร็งเต้านม, ปอด, ลำไส้ใหญ่, หลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร, ตับทางเดินน้ำดี, หลังโพรงจมูก, นรีเวช ปากมดลูก รังไข่ มดลูก, กระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมลูกหมาก, กระดูก, โรคเลือดผู้ใหญ่และในเด็ก</p> <p>เนื่องจากวิวัฒนาการรักษามะเร็งมีความก้าวหน้ามากขึ้น มียารักษามะเร็งที่มีเป้า เช่น ยาต้าน HER-2 ในมะเร็งเต้านม ซึ่งยากกลุ่มนี้ราคาแพง สปสช.ได้เพิ่มให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแรกที่มีต่อมน้ำเหลืองเป็นบวก นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้ยามุ่งเป้า Rituximab ในมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Diffuselarge B cell ที่มีเป้า CD20 เป็นบวกด้วย</p>
เพจชมรมแพทย์ชนบท	<p>ปลัดสธ.คนใหม่</p> <p>-โพสต์ข้อความว่า การค้นหาปลัดสธ.คนใหม่ นพ.ปิยะสกล รมว.สธ. เผยว่าเป็นหนึ่งในห้าคนที่เหลืออายุราชการเพียงปีเดียว และยังไม่ได้ออกชื่ออยู่ในใจแล้ว ตามโผล่ล่าสุดที่แพทย์ชนบทมีข้อมูล ปลัดสธ.คนต่อไป อาจมีดีกรีจบแพทยศาสตรจากประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อต้อนรับยุคไทยแลนด์ 4.0 และ AEC ถ้าเป็นไปตามที่คาด แสดงว่าคนนี้มีธรรมชาติ อนาคตระบบสุขภาพภายใต้กระทรวงสาธารณสุขจะเดินต่อไปอย่างไร หรือชาวที่ล้อมาก่อนหน้านี้ การเดินทางไปต่างประเทศของใครบางคนในช่วงเวลาที่ผ่านมา ปฏิญญาฟินแลนด์สำแดงอิทธิฤทธิ์</p>
เฟซบุ๊ก	<p>อำนาจหน้าที่หมออนามัย</p> <p>-เฟซบุ๊กของ สมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรม ผอ.รพ.สต. โพสต์ข้อความว่า ผู้บังคับบัญชาไม่มีสิทธิ์สั่งให้หมออนามัยหรือสม.ให้บริการผู้ป่วยเกินกว่าที่กฎหมาย ระบุอำนาจหน้าที่ไว้ ถึงแม้จะมีระเบียบฯ กำหนดให้อยู่ภายใต้ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม แต่ข้อเท็จจริงคือ ไม่มีผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมอยู่ควบคุมกำกับกับการให้บริการในหน่วยบริการ จึงเป็นการสั่งโดยมิชอบ การปฏิบัติหน้าที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และเป็นการกระทำละเมิด ซึ่งเมื่อเกิดความผิดทางละเมิด ผู้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการไม่สามารถช่วยเหลือนคุ้มครองรับผิดชอบได้ และยกตัวอย่างความผิดทางละเมิดเหตุที่ รพ.ทุ่งสง & รพ.ร่อนพิบูลย์</p>
เพจกระทรวงสาธารณสุข	<p>ร้องเรียนฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่</p> <p>-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ ying Smile โพสต์ข้อความสอบถามเรื่องการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ ว่า ลูกอายุ 1 ขวบ อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะฉีดวัคซีนได้ (6 เดือน- 2 ปี) จึงพาไปฉีดวัคซีนที่สถานอนามัยน้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี แต่เจ้าหน้าที่ไม่ฉีดให้ โดยอ้างว่าเด็กไม่ได้เป็นเบาหวาน ไม่ต้องฉีด</p>
มติชน	<p>พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560</p> <p>-เสนอสรุป พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 ก.ค.60 ที่ผ่านมามีสาระสำคัญที่น่าสนใจ เช่น 1.อายุต่ำกว่า 20 ห้ามขายให้ อายุต่ำกว่า 18 ห้ามใช้หรือจ้างให้ขาย ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท 2. ห้ามสูบในเขตปลอดบุหรี่ ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 5 พันบาท เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ต้องแจ้งเตือนไม่ให้มีการสูบ ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 3 พันบาท 3.ห้ามแบ่งขาย ห้ามตั้งโชว์ สถานที่ห้ามขายได้แก่วัด/สถานปฏิบัติธรรม สถานพยาบาล ร้านขายยา สถานศึกษา สวนสาธารณะ ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท ฯลฯ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	<p>-นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการลดนักสูบน้ำใหม่ ตั้งเป้าลดนักสูบน้ำในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-18 ปี จากปัจจุบันร้อยละ 9 เหลือร้อยละ 8 ให้ได้ภายในปี 2568 ขณะนี้มีการให้ความรู้การบังคับใช้กฎหมาย โดยกรมควบคุมโรคทำงานร่วมกับกรมสรรพสามิต มีการตั้งทีมระดับอำเภอให้ความรู้ถึงระดับร้านค้าที่มีการจำหน่ายบุหรี่กว่า 6 แสนราย ทั้งร้านค้าปลีกและร้านขนาดใหญ่ รวมถึงบตลงโทษ</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.หนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สรรพสามิต ฝ่ายปกครอง ร่วมกันออกประชาสัมพันธ์ร้านค้า ร้านขายของชำที่มีการจำหน่ายบุหรี่ โดยเฉพาะที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เนื่องจากพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 ก.ค. 60</p>
ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1	<p>พ.ร.บ.เครื่องสำอาง</p> <p>-เสนอบทความกล่าวถึง พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 มีหลายส่วนที่ผู้บริโภคควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ เช่น กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องสำอางต้องรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องสำอาง มีมาตรการเรียกเก็บคืนเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้จากท้องตลาด กำหนดให้มีด่านตรวจสอบเครื่องสำอางนำเข้า กำหนดอายุใบรับจดแจ้งไว้ 3 ปี และยังให้อำนาจในการเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง กรณีที่เป็นเครื่องสำอางที่ผลิตหรือนำเข้าไม่ตรงตามที่ได้จดแจ้ง หรือไม่ปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน เช่น ผู้ใดผลิตเพื่อขาย หรือนำเข้าเพื่อขาย หรือรับจ้างผลิตเครื่องสำอางที่มีสารห้ามใช้เป็นส่วนผสม ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดขายเครื่องสำอางที่มีสารห้ามใช้เป็นส่วนผสม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นต้น ส่วนการโฆษณาต้องให้ผู้บริโภคหลงกลตกเป็นเหยื่อ ก็มีการสกัดกั้นปัญหาค่อนข้างละเอียด สังเกตได้จากคำนิยามต่างๆ ที่เขียนไว้แบบครอบคลุมทั่วทั้งนิยามคำว่าเครื่องสำอาง ข้อความ โฆษณา สื่อโฆษณา ผลิต สารสำคัญ เป็นต้น</p>
เดลินิวส์	<p>ร่าง พ.ร.บ.สุขภาพจิต</p> <p>-เสนอบทความ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา มีกรมสุขภาพจิตเป็นผู้ดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการฯ มีการนำเสนอที่ประชุมพิจารณา 2 เรื่อง ได้แก่ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 จะมีการแก้ไขคำนิยามและบทบาหน้าที่ เน้น “ปรับแก้ให้ครอบคลุม” ทั้ง “การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต” รวมไปถึงข้อปฏิบัติในการนำส่งผู้ป่วยสุขภาพจิต ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ก่อนส่งให้สส.ยืนยันการเสนอร่างฯ และนำเข้าสู่การพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกาศใช้ต่อไป และยังมีข้อเสนอที่ประชุมให้พิจารณาข้อคิดเห็นต่างๆ ที่มีต่อร่างยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้วย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านนี้ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1.ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต 2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 3.ขับเคลื่อนและผลักดันมาตรการทางกฎหมาย สังคม และสวัสดิการ 4.พัฒนาวิชาการและกลไกการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต</p>
สวท. ทวีช่อง 5 กรุงเทพธุรกิจ	<p>ถวายอาหารเพื่อสุขภาพพระสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญให้ได้บุญช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยเลือกอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพถวายพระสงฆ์ หลีกเลี่ยงการถวายอาหารหวาน มัน เค็ม โดยเฉพาะอาหารที่ทำจากกะทิ อยาคิดว่าพระเป็นบุรุษไปรษณีย์ส่งผ่านของที่ชอบไปให้ผู้ล่วงลับ จากข้อมูลสำรวจสุขภาพพระสงฆ์และสามเณร ปี 2559 โดยกรมการแพทย์ พบค่าเฉลี่ยการมีสุขภาพดีของพระลดลงจากร้อยละ 60 เหลือเพียงร้อยละ 52 และพบพระสงฆ์อาพาธเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17 เป็นร้อยละ 28 โรคที่พบมากที่สุด คือ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. แนะนำว่า ควรเน้นอาหาร 4 หมู่ เลี่ยงหมูที่เป็นไขมัน เน้นการถวายอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น ข้าวกล้อง เนื้อสัตว์ไขมันต่ำ ผัก ผลไม้หวานน้อย</p> <p>-เสนอบทความ สสส.ร่วมกับ สช. สำนักงานพระพุทธศาสนา และมจร. แถลงข่าว “สงฆ์ไทยไกลโรค เข้าพรรษานี้อย่าลืมดักบาตรถาม (สุขภาพ) พระ” เนื่องจากผลการสำรวจพบว่า พระสงฆ์ในกทม.และภาคอีสานเสี่ยงต่อโรคอ้วนและโรคเรื้อรัง เพราะอาหารส่วนใหญ่ที่ถวายพระมาจากอาหารชุดที่ซื้อใส่บาตร อีกทั้งพระสงฆ์ยังออกกำลังกายน้อยเพราะกลัวผิดพระธรรมวินัย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรู้ท้องถิ่น ไทย	โรคติดเชื้อไวรัสซิกา -เสนอข่าว กรณีการพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาที่ จ.พิจิตร นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเร่งควบคุมลูกน้ำยุงลายตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ได้แก่ 1.เก็บบ้านให้สะอาด โลงไม้ให้มีมุ้งอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน สัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา รวมทั้งกำจัดและควบคุมยุงตัวแก่ และป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
เว็บไซต์ไทยโพสต์	ไขหัตถ์นก -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ เผื่อระวังสถานการณ์การระบาดของไขหัตถ์นกและไวรัสก่อโรคระบบทางเดินหายใจ โดยตรวจหาเชื้อไขหัตถ์นกสายพันธุ์ใหม่ด้วยวิธีชีวโมเลกุล รั่วผลภายใน 24 ชม. ซึ่งห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่งในภูมิภาค ได้พัฒนาศักยภาพในการตรวจจับเชื้อสายพันธุ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
ทีวีช่อง 3,5,7,9,NBT, ThaiPBS, TNN25	งานสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ -เสนอข่าว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ
กรมประชาสัมพันธ์	พลิกโฉม รพ.จิตเวช -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวภายหลังกลับจากดูงานสุขภาพจิตและบริการผู้ป่วยจิตเวชที่ รพ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 ของมณฑลชวา มณฑลหูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า การดูงานครั้งนี้มีประโยชน์กับการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทยมาก โดยปีนี้ กรมฯ มีนโยบายจะปรับระบบบริการของรพ.จิตเวชทั้ง 19 แห่ง ใน 3 เรื่อง คือ 1.การปรับปรุงด้านกายภาพให้สถานที่ที่มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงกับบ้าน 2.ออกแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะรายมากขึ้น และ 3.การพัฒนากระบวนการดูแลรักษาโรคจิตเวชในเด็ก
กรมประชาสัมพันธ์	การใช้ยาสมเหตุผล -เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาค่าใช้จ่ายด้านยาในประเทศสูงขึ้น เนื่องจากคนไทยเข้าถึงยามากขึ้น และมีการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล เกินความจำเป็น ทั้งการใช้ยาในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน รวมถึงการใช้ยาในชุมชน ออย.จึงร่วมกับสมาพันธ์พัฒนาคุณภาพร้านยาจัดอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา 200 ร้าน ทุกจังหวัดในภาคกลาง ตามนโยบายส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลของ สธ.
โพสต์ทูเดย์	ตัดฟันแฟชั่น -เสนอข่าว นิตยสารฉลาดซื้อ ทันทแพทย์สภา และแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เก็บตัวอย่างยางจัดฟันท้อสี ลวดมัดฟันและแบรคเก็ตจัดฟัน เมื่อเดือน ก.พ. 2560 จากร้านค้าออนไลน์ พบตัวอย่างท้อสีมีปริมาณแคดเมียมสูงถึง 695 mg/kg ใน ท้อสีสีดำ และ 692 mg/kg ในท้อสีสีชมพู เสี่ยงต่อการเกิดพิษจากโลหะหนัก ด้บววย ไตวายและมะเร็ง
เว็บไซต์ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เพชบุ๊ค “Ittaporn Kanacharoen”	ช่วยผอ.รพ.แม่เมาะป่วย -เสนอข่าว นพ.สสจ.ลำปาง ออกหนังสือเวียนถึงรพ.สังกัด สธ. เพื่อขอรับบริจาคตั้งกองทุนช่วยเหลือครอบครัว นพ.จักรพันธ์ กฤตมโนโรด อายุ 46 ปี ผอ.รพ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่หมดสติขณะปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 60 มีอาการแขนขาซีกซ้ายอ่อนแรง ส่งรักษาต่อที่รพ.ลำปาง ทำ CT พบก้อนเลือดขนาดใหญ่ในสมองซีกขวา ได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิน ขณะนี้อาการดีขึ้นเริ่มรู้สึกตัว แต่ต้องรักษาอีกนาน ครอบครัวของนพ.จักรพันธ์มีบุตรธิดา 5 คน กำลังศึกษาระดับประถมถึงอุดมศึกษา จึงมีภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ	เห็ดพิษ -เสนอข่าว นพ.ไพฑูริย์ ใบประเสริฐ รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.หนองบัวลำภู เผยว่า ช่วงนี้มีผู้ป่วยจากการกินเห็ดพิษค่อนข้างมาก โดยเดือนนี้พบผู้ป่วยกว่า 10 ราย จึงขอเตือนชาวบ้านที่เข้าไปเก็บเห็ดในป่าให้ระมัดระวังและสังเกตเห็ดพิษเป็นพิเศษ หากกินเห็ดเข้าไปแล้วมีอาการหายใจไม่ออก มึนงง คลื่นไส้ อาเจียน ให้รีบมารพ.ทันที

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>ลักลอบขายยาเสี่ยสาว</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.อรุณ วชิรศรีสุกัญญา ผกก.2 บก.ป. แฉลงการจับกุม น.ส.ดาหวัน คำมีตร อายุ 29 ปี และนาย อนุวัฒน์ ทีบจันทร์ตรี อายุ 31 ปี พร้อมของกลาง ยาเสี่ยสาว ยาสลบ ยาโดมิคุม ทิงเจอร์ขาว และอุปกรณ์เช็ทช้อย มูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท หลังพบผู้ต้องหาเปิดเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ “เช็ทช้อยไทย” ประกาศขายสินค้าของกลาง อย่างเปิดเผย และคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางดำเนินคดีที่ สภ.คลองข่อย จ.นนทบุรี</p>
มติชน	<p>จับลอบขายยาแก้ไอให้เด็ก</p> <p>-เสนอข่าว ผวจ.นครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดเฉพาะกิจศรีวิชัย และเจ้าหน้าที่สจ. นครศรีธรรมราช เข้าตรวจสอบร้านยาทำเรือเกสซ์ ถ.นครศรีฯ-สงขลา อ.เมืองนครศรีธรรมราช ลักลอบจำหน่ายยาแก้ไอแก้เด็กและเยาวชน โดยจากการเฝ้าติดตามพบว่าเพียงแค่ 7 นาที มีเด็กและเยาวชนมาซื้อยาแก้ไอถึง 11 ราย เฉลี่ยรายละ 2-3 ขวด ตรวจสอบพบไม่มีเภสัชกรประจำ มีเพียงลูกจ้างเป็นคนจ่ายยาแก้ไอให้กับลูกค้า เนื่องจากเภสัชกรเจ้าของร้านไปปฏิบัติงานที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวเภสัชกรเจ้าของร้านและลูกจ้างไปลงบันทึก และให้สจ.นครศรีธรรมราชดำเนินการเอาผิดต่อไป</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch